

Số: /BC-UBND

Đắk Tô, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV

Căn cứ báo cáo số 50/BC-TTHĐND, ngày 22/11/2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, cụ thể như sau:

#### 1. Cử tri thị trấn Đắk Tô.

**1.1. Cử tri Phạm Văn Tư – Khối 4, thị trấn Đắk Tô:** Đường Huỳnh Thúc Kháng hiện đang thi công, độ dốc đường thiết kế không bám theo hiện trạng đường cũ mà hạ độ dốc quá nhiều dẫn đến các hộ dân không có đường vào nhà phải làm bậc tam cấp đi lên nhà (có hộ nền nhà cao hơn mặt đường 70 cm). Đề nghị chủ đầu tư công trình kiểm tra, có giải pháp khắc phục để thuận tiện cho người dân sinh sống.

#### Trả lời:

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau:

Qua kiểm tra hiện trạng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đang được triển khai thi công thì hồ sơ thiết kế cơ bản đã bám theo cao độ tim đường hiện trạng, không hạ độ dốc dọc đường, chỉ điều chỉnh tại những đoạn bị lồi lõm cục bộ cho đảm bảo độ dốc dọc của đường. Thời điểm các hộ làm nhà ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều không có giấy phép xây dựng (được miễn theo quy định) và làm nhà trên sườn đồi, không đào hạ coss nền nhà, hoặc có đào hạ chưa đến coss đường hiện trạng, mà chỉ vuốt từ trong nhà ra sát tim đường hiện trạng.

Đồng thời, theo hồ sơ thiết kế nền đường có bề rộng đủ 18m vào sát nhà các hộ dân, nền nhà các hộ ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều bị cao hơn đường. Hiện nay, UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện.

**1.2. Cử tri Phạm Tân Lực – Khối 2; Phan Ngọc Nhất – Khối 7, thị trấn Đắk Tô:** Kênh mương thoát nước các tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô không đảm bảo thoát kịp nước khi trời mưa lớn, dẫn

đến nước chảy tràn xuống ruộng làm xói lở đất ruộng của người dân. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, có giải pháp khắc phục kịp thời.

**Trả lời:**

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau:

Công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Tây được Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Tô làm chủ đầu tư, dự án đang được triển khai thi công hệ thống đường nội bộ và hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng cống bê tông ly tâm, việc thu nước vào hệ thống cống bê tông ly tâm thông qua các cửa thu nước của các hố ga dọc trên tuyến đường.

Qua kiểm tra thì hiện nay tiến độ công trình đang triển khai thi công các hạng mục nền, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến đường D2 (trục chính), theo đó, hệ thống thoát nước dọc tuyến đường chưa hoàn thành dẫn đến chưa tập trung thu nước theo cửa thu nước cống thoát nước dọc. Hiện nay, việc thoát nước khu vực trên chảy theo hiện trạng và tập trung về hạ lưu khe tụ thủy chảy về cống thoát nước ngang 2D150 đường Huỳnh Đăng Thơ (đoạn sát nhà ông Tuyển) đã được UBND thị trấn làm Chủ đầu tư gia cố bằng bê tông phía hạ lưu năm 2022. Do đó, theo ý kiến kiến nghị của cử tri việc kênh mương thoát nước các tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô không đảm bảo thoát kịp nước khi trời mưa lớn là chưa phù hợp so với thực tế tiến độ thi công công trình mà một phần do các nguyên nhân khách quan nêu trên.

Tuy nhiên, ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri để đảm bảo các nội dung liên quan đến các yếu tố kỹ thuật, trong quá trình thi công và sau khi công trình hoàn thành sẽ kiểm tra đánh giá các nội dung liên quan đến việc thoát nước của Dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía tây thị trấn Đắk Tô. Ủy ban nhân dân huyện huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có các giải pháp thi công nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đất đai sản xuất của nhân dân mà do nguyên nhân việc thi công công trình gây ra (nếu có).

**1.3. Cử tri Nguyễn Thanh Long – Khối 3; Đoàn Văn An – Khối 4, thị trấn Đắk Tô:** Đề nghị đơn vị quản lý khu vực Tượng đài Chiến thắng Đắk Tô – Tân Cảnh, Nhà rông văn hóa huyện, bảo vật quốc gia xe tăng số hiệu 377 kiểm tra, có giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ khu vực này vì hiện nay các hạng mục gạch ốp các bệ đỡ, bồn hoa, gạch lát nền bị hư hỏng nhiều, một số trẻ em còn leo trèo, đi vào khu vực trưng bày hiện vật xe tăng. Đồng thời đề nghị đưa nhà vệ sinh công cộng tại khu vực nhà rông văn hóa huyện vào hoạt động, phục vụ nhu cầu của nhân dân khi tham quan, vui chơi tại khu vực này.

**Trả lời:**

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Ngày 30/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia, trong đó có xe tăng T59 số hiệu 377 hiện đang trưng bày tại Khuôn viên tượng đài Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia; phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác đối với bảo vật quốc gia Xe tăng T59 số hiệu 377, Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 10/11/2013 về phê duyệt Phương án bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Xe tăng T59 số hiệu 377. Trên cơ sở đó, trong năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện sẽ phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch về bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Xe tăng T59 số hiệu 377. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường tác bảo vệ và bảo quản chống xuống cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật nơi trưng bày để đảm bảo bảo các tầng lớp Nhân dân đến, tham quan tìm hiểu.

**1.4. Cử tri Phạm Văn Lập – Khối 4, thị trấn Đăk Tô:** Nhân dân khối 4 được thông tin là khu vực đất chợ cũ đã được quy hoạch xây dựng khu dân cư nhưng đã lâu chưa thấy triển khai thực hiện. Hiện khu đất này cây cỏ mọc um tùm gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, khu dân cư. Đề nghị UBND huyện thông tin cho cử tri về quy hoạch sử dụng khu đất chợ cũ này, thời gian triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường khu vực này để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.

**Trả lời:**

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Hiện trạng khu vực đất Chợ khối 4, thị trấn Đăk Tô (chợ cũ) có diện tích khoảng 3.405,2m<sup>2</sup>. Thời gian trước đây UBND huyện có thỏa thuận vị trí thuê đất xây dựng công trình: Siêu thị Vinatex Đăk Tô. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TM thời trang dệt may Việt Nam vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng dự án: Siêu thị Vinatex Đăk Tô theo quy định.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh quy hoạch khu vực tại chợ cũ khối 4 sang đất ở tại đô thị để thu hút đầu tư, hình thành khu nhà phố liền kề với diện tích quy hoạch khoảng 22.137,1m<sup>2</sup>, ranh giới quy hoạch được giới hạn như sau: phía Bắc giáp đất Trụ sở Công an huyện, phía Nam giáp đất dân cư, phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phía Tây giáp đường Hùng Vương<sup>1</sup>. Cùng với đó trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện có giới thiệu địa điểm để Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Dự án đầu tư Xây dựng Khu nhà phố liền kề tại khu vực chợ cũ khối 4 với diện tích giới thiệu đất khoảng: 22.137,1m<sup>2</sup>. Hiện tại, Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất dự án khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đối với việc chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường khu vực này: Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tiến hành dọn vệ sinh khu vực này để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.

<sup>1</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022

**2. Cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô:** Đề nghị UBND huyện quan tâm, sửa chữa nâng cấp đập thủy lợi Đak Hrom, thôn Kon Tu Dốp 2, vì qua nhiều năm sử dụng hiện tại chân đập đã bị sụt lún, hồ chứa nước cũng đã bị bồi lấp không đủ nước phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.

**Trả lời:**

Đối với nội dung này UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Sau khi có ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi Đak Hrom, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát bổ sung danh mục nâng cấp thủy lợi Đak Hrom vào danh mục đầu tư công thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

**3. Cử tri xã Kon Đào**

**3.1. Cử tri Phạm Quang Hạnh – thôn 6, xã Kon Đào:** Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ cây đa độc lập đến cây xăng Thanh Nhàn) thuộc địa phận thôn 1, xã Kon Đào bị hư hỏng, nhiều ổ gà, đề nghị cấp trên quan tâm kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

**Trả lời:**

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Tuyến đường Quốc Lộ 40B do Sở Giao thông và vận tải tỉnh quản lý, đoạn đường qua xã Kon Đào được cải tạo, nâng cấp và sửa chữa hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021. Qua thời gian khai thác sử dụng hiện nay trên tuyến đường xuất hiện các hư hỏng cục bộ trên tuyến đường như ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp đơn vị quản lý đường bộ tuyến đường trên (Công ty TNHH quản lý sửa chữa và xây dựng Giao thông Đăk Bình) tiến hành sửa chữa các hư hỏng theo các kiến nghị để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, đơn vị quản lý sửa chữa đường bộ đã tiến hành sửa chữa cục bộ xong các vị trí mà cử tri kiến nghị vào ngày 5/12/2023.

**3.2. Cử tri A Đjnh thôn Đăk Lung, xã Kon Đào:** Kiến nghị hiện nay Cầu treo đi cánh đồng (làng cũ) bị hư hỏng, nhân dân đi lại sản xuất khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu treo để việc đi lại lao động sản xuất của người dân được thuận lợi hơn.

**Trả lời:**

Ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Kon Đào phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện tổ chức kiểm tra và đề xuất các giải pháp cụ thể.

**3.3. Cử tri Nguyễn Thành Tuyền – thôn 6, xã Kon Đào:** Kiến nghị một số nội dung nêu tại Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 25/10/2023 của Chánh thanh tra huyện Đăk tô liên quan đến việc cấp vở khen thưởng cho học sinh; thu tiền làm mái che cho hồ bơi sử dụng không đúng mục đích, không có

hồ sơ chứng từ; đề nghị thanh tra lại vì Thanh tra chỉ lấy ý kiến từ một phía nhà trường, không lấy ý kiến phụ huynh<sup>2</sup>.

**Trả lời:**

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Thành Luyến UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định và báo cáo kết quả về UBND huyện xem xét, giải quyết. Hiện nay, Thanh tra huyện đang triển khai thực hiện, ngay sau khi có kết quả giải quyết UBND huyện sẽ có báo cáo gửi HĐND huyện và thông tin đến các vị đại biểu HĐND huyện được rõ.

**3.4. Cử tri Phạm Thế Hiệp -Thôn 3:** Gia đình tôi thực hiện chủ trương trồng rừng trên đất lâm nghiệp được 3,03 ha cây bạch đàn cự vỹ từ năm 2021, vừa qua cây bị bệnh gia đình đã báo với chính quyền địa phương đồng thời chủ động mua thuốc về điều trị đến nay cơ bản cây phục hồi lại. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra nghiệm thu cấp quyền sử dụng đất cho gia đình tôi, đồng thời có phương án hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho gia đình tôi theo đề án.

**Trả lời:**

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đăk Tô, Ủy ban nhân dân xã Kon Đào tổ chức kiểm tra hiện trạng diện tích trồng rừng năm 2021 của ông Phạm Thế Hiệp -Thôn 3, xã Kon Đào.

Qua kiểm tra, đánh giá kết quả trồng rừng của hộ ông Phạm Thế Hiệp thì diện tích trồng rừng của hộ gia đình chưa đủ tiêu chí thành rừng theo phương án đã được phê duyệt và các quy định để nghiệm thu theo quy định, chỉ tiêu chưa đạt chủ yếu: Tỷ lệ cây sống chưa đạt yêu cầu (từ 80% trở lên) trên diện tích rừng trồng đã được phê duyệt (3,03 ha); do diện tích trồng rừng chưa đạt yêu cầu, gia đình đã đăng ký trồng dặm lại là cây khác (cây giổi), không phải cây bạch đàn cự vỹ như ban đầu. Vì vậy, đủ điều kiện để nghiệm thu thực hiện giao đất, giao rừng cho hộ quản lý theo quy định, đề nghị hộ ông Phạm Thế Hiệp thực hiện tốt công tác trồng dặm để đảm bảo mật độ, chăm sóc, quản lý tốt rừng trồng để thành rừng, sau đó sẽ được tổ chức nghiệm thu làm căn cứ để thực hiện giao đất giao rừng theo quy định.

- Về đề nghị có phương án hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho hộ gia đình: Theo phương án phê duyệt trồng rừng năm 2021, nhà nước chỉ hỗ trợ cho các hộ tham gia trồng rừng 100% về cây giống bạch đàn để trồng mới và trồng dặm của 02 năm đầu, 50% giá trị vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong 3 năm đầu chăm sóc; phần còn lại để chăm sóc làm cỏ, phát dọn thực bì, mua phân bón,

<sup>2</sup> **Cụ thể nội dung kiến nghị:** (1) Vở khen thưởng học sinh không chỉ năm học 2022-2023 là vở bia ghi quỹ bảo vệ và phát triển rừng Kon Tum mà các năm học trước đây cũng khen vở này. Vậy giờ học sinh có được cấp bù lại vở khen thưởng khác không; (2) Thu tiền làm mái che cho hồ bơi sử dụng không đúng mục đích, không có hồ sơ chứng từ, vậy có trả lại tiền cho phụ huynh không; (3) Các nội dung thanh tra kết luận chưa đúng sự thật, tôi có xác nhận với phụ huynh là có. Thanh tra chỉ lấy ý kiến từ một phía nhà trường, không lấy ý kiến phụ huynh vậy đề nghị thanh tra lại.

thuộc bảo vệ thực vật theo định mức kinh tế kỹ thuật đầu tư cho 01 ha, các hộ phải đối ứng thực hiện. Tuy nhiên, do rừng trồng năm 2021 (cơ cấu cây giống chủ yếu là cây bạch đàn cự vĩ) tỷ lệ chết trung bình trên 50% nên UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức đánh giá lại để điều chỉnh phương án cho phù hợp, sau khi Phương án được điều chỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn hướng dẫn triển khai thực hiện.

**4. Cử tri Trần Đình Kim - Thôn 5, xã Tân Cảnh:** Vào năm 2009, 01 số người dân trên địa bàn xã Tân Cảnh có giao cho ông Mai Đức Cẩm giấy chứng nhận QSD đất để đưa cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Quý Nhân tại Thành phố Vinh - Nghệ An (*Giám đốc là ông Nguyễn Việt Quý*) đăng ký vào dự án trồng rừng. Qua nhiều lần ông Cẩm liên hệ để nhận lại giấy chứng nhận của bà con nhưng không được và đến năm 2011 theo báo cáo của Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh Kon Tum thì giám đốc Công ty Quý Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến nay, các hộ dân vẫn chưa lấy được Giấy chứng nhận QSD đất của mình. Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện việc sử dụng đất đúng quy định của pháp luật nên các hộ đã trình báo với cơ quan chức năng và lập các thủ tục báo mất theo quy định để cấp có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 105, Luật Đất đai năm 2023; Điều 37 (Được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ) và Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận bị mất thuộc thẩm quyền của Văn Phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh (*cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường*).

Do đó, Trong năm 2023, một số hộ tại xã Tân Cảnh đã lập các thủ tục hồ sơ đề nghị Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum xem xét cấp lại giấy chứng nhận QSD đất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum thụ lý, giải quyết. Đề nghị UBND huyện có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum sớm thụ lý, giải quyết cấp lại giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ theo quy định.

#### **Trả lời:**

Đối với nội dung trên, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Căn cứ các văn bản<sup>3</sup> liên quan và quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì thuộc thẩm quyền của Văn Phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh (*cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường*). Tuy nhiên, các trường hợp

<sup>3</sup> Văn bản số 768/CV-VPĐĐ ngày 09/7/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân bị thất lạc trên địa bàn huyện; Báo cáo số 145/BC-PA81 ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Phòng An ninh Kinh tế thuộc Công an tỉnh báo cáo kết quả xác minh việc ông Mai Đức Cẩm thu gom Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Đăk Tô; Báo cáo số 181/BC-PTNMT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Tô báo cáo kết quả làm việc với các hộ bị thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Cảnh và Báo cáo số 07/BC-CNVPTĐKĐĐ ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô về việc xin ý kiến đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

theo ý kiến kiến nghị của cử tri không phải bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nguyên nhân do các hộ đã giao nộp GCN QSD đất gốc cho ông Mai Đức Cẩm và ông Cẩm đã giao nộp cho Công ty Công ty Cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Quý Nhân tại Thành phố Vinh - Nghệ An (hiện nay đại diện theo pháp luật của Công ty đã bỏ trốn), do đó Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum mới đề nghị hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho các hộ dân bị thất lạc, mất tại Văn bản số 768/CV-VPĐĐ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân bị thất lạc trên địa bàn huyện.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian đến UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan, địa phương có liên quan triển khai rà soát, trên cơ sở đó, tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp kiến nghị của cử tri.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Hoàng Nam**